

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ประกาศผล “Best English School” ในโครงการ English...We Can นำโรงเรียนชนะเลิศ บินดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ



กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (กลาง) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย โดย มร.ไบรอัน สตีท (แถวหลัง-คนแรก จากซ้าย) หัวหน้าส่วนงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ มอบรางวัล “Best English School” ในโครงการ English...We Can แก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่สามารถนำความรู้จากหลักสูตร English...We Can ไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษโดดเด่นสูงสุด ซึ่งปีนี้มี 2 โรงเรียนที่ได้คะแนนเท่าเทียมกัน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน (แถว หน้า – ที่ 2 และ 3 จากซ้าย) และ 2. โรงเรียนอนุบาลศรีประจักษ์ อ.บุษย์ จ.ศรีสะเกษ (แถวหน้า – ที่ 2 และ 3 จากขวา) มอบแพคเกจให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนที่ชนะเลิศทั้ง 2 แห่ง บินไปทัศนศึกษาดู งานการจัดการเรียนการสอน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 สัปดาห์



โครงการ English...We Can เป็นหนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ที่กลุ่มทรู ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้พัฒนาความรู้ และทักษะการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่ และเตรียมความพร้อม สำหรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยได้มีการคัดเลือกคณะครูจาก 40 โรงเรียนในโครงการทรู ปลูกปัญญาซึ่งมีอยู่กว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจาก เจ้าของภาษา บริติช เคานซิล เมื่อเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปีที่ผ่านมา และได้มีการคัดเลือกครูที่ผ่านเข้ารอบสุด ท้าย 6 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูอย่างใกล้ชิด ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประกาศผลการตัดสินโรงเรียนที่ชนะเลิศ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคา

รทฐ ทาวเวอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ English...We Can ได้ที่

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู

รมมุก เพ็ญจันทร์ (แจ้ว) rommuk_pia@truecorp.co.th

พิมพ์วิณี พยัคศรี (เหมียว) pimpawee_ps@truecorp.co.th

โทร. 0-2615-9431 โทรสาร 0-2615-9738

หรือเข้าไปที่ <http://www.trueplookpanya.com/true/>